



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานด้านตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และกำหนดให้เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กทพ.) ได้ประมวลผลการทดสอบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กทพ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กทพ. ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้เป็นการยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

๒. ขั้นตอนการคัดเลือก

๒.๑ สำนักงาน กทพ. คัดเลือกเฉพาะผู้ผ่านการทดสอบที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของแต่ละฝ่ายงาน โดยพิจารณาจากใบสมัคร คุณวุฒิ คะแนนภาษาอังกฤษ และเอกสารอื่นๆ เพื่อนัดหมายทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงาน (Technical skills) และสัมภาษณ์

๒.๒ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๒.๑ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงาน (Technical skills) รวมถึงเข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านทางอีเมลของผู้สมัครที่ใช้ตอนยื่นใบสมัครหรือทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กทพ. จะพิจารณาจากผู้ติดต่อรับและยืนยันอีเมลกลับมาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาตามวัน เวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิในการสัมภาษณ์งานในครั้งนั้นๆ

๒.๓ สำนักงาน กทพ. พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของฝ่ายงานให้เข้าทดลองปฏิบัติงานในฝ่ายงานที่ว่าง

๒.๔ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะแจ้งผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อกำหนด วัน เวลา และสถานที่รายงานตัวเพื่อรับทราบเงื่อนไขการจ้างผ่านทางอีเมลผู้สมัครใช้ตอนยื่นใบสมัครหรือทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กทพ. จะพิจารณาจากผู้ติดต่อรับและยืนยันอีเมลกลับมาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการสัมภาษณ์ไม่มาตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ

๓. สำนักงาน กกพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกเฉพาะผู้ผ่านการทดสอบที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของแต่ละฝ่ายงาน รวมถึงการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของสำนักงาน กกพ. ในฝ่ายงานที่เหมาะสม หรือไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ใด หากผู้สมัครรับการคัดเลือกยังมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับฝ่ายงานที่ต้องการ โดยการพิจารณาของสำนักงาน กกพ. ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วิมล ล

(นายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัมย์)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้านตรวจสอบภายใน

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
๑	นายบุญยกร เจนธัญกรณ์
๒	นางสาวศิรดา ชูรังษะภูมิ
๓	นางสาวสุทธีรัตน์ จาดเปรม